
~ ๑ ~ 
 

   รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๕ 
วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น ๓ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ 

รายชื่อผู้มาประชมุ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม    รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์อภิชาต   สวนคํากอง   รองประธานกรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.บัญชา   ทองมี    กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.ภูสิต  ปุกมณี    กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศกัดิ์ โพธิอุโมงค์   กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร. ชัยยศ    สัมฤทธิ์สกุล   กรรมการ 
๘. นายปัญญวัจน์    ชลวิชิต    กรรมการ 
๙. อาจารย์โชดก    จรุงคนธ์   กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์  กรรมการ 
๑๑. อาจารย์สุระพงษ์  เตชะ    กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ ดร.ชินพันธ์  ธนารุจ    กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล   กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ชนันท์   ราษฎร์นิยม   กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ชินพันธ์  ธนารุจ    กรรมการ 
๑๖. นายสุรชัย   ศรีนรจันทร์   กรรมการ 
๑๗. นายวรกมล   สันชุมพ ู   กรรมการ 
๑๘. นายชัชวาล    ภาษยะวรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๑๙. นางสุวรรณา   จ่ากุญชร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรกัษ์   ติดราชการ 
๒. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์    ติดราชการ  
๓. ผู้อํานวยการกองแนะแนวสหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ติดราชการ 
๔. ผู้อํานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม    ติดราชการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์    ติดราชการ 
๖. รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ 
๗. เลขานุการคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า   ติดราชการ 

 
//๗.อาจารย์... 
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๘. อาจารย์ปัณณพร  ไพบูลย์วัฒนกิจ   ติดราชการ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ สัญฌา  พันธ์แพง 
๒. นางสาวพนิดา   ประเทือง 
๓. นายณฐัวุฒิ    มีสกุล 
๔. นางสาวศิวริน   จักรอิศราพงศ์     
๕. นายณภัทร   แก่นสาร์    
๖. นายพิชิตพงษ์   ไชยโยชน์    
๗. นางาสาวกรรณิการ์  เลิศพฤกษ์พนา 
๘. นางสาวพัชรกิต   วัชรปรีชา  
๙. นายวัฒาพงษ์   ใหม่เฟย    

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

   เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์คร้ังที่ ๓ 
   เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสัมพันธ์คร้ังที่ ๓ 
และงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการเชิญเข้าร่วมประชุมช่วง
เย็นวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ช่วงการดําเนินกิจกรรม ฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษา ปฏิบัติผิด
ข้อตกลงของคณะกรรมการไตรภาคีในเวลาการดําเนินกิจกรรมคือเวลา ๐๑.๓๐ น. ซึ่งวันปฏิบัติงานดําเนิน
กิจกรรมถึงเวลา ๐๒.๔๕ น.โดยประมาณ สําหรับกิจกรรมที่สระเกษตรสนานมีนักศึกษารุ่นพี่นําโคลนมาแปะ 
ศีรษะและเสื้อนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ งานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้มีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
และในขณะน้ีกําลังอยู่ในช่วงของการดําเนินการสอบสวนขั้นต้น ส่วนการคัดเลือกประธานประเพณีหรืออุป
นายกฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษานั้น ได้มีการนําบุคคลที่ไม่ได้รับการคัดเลือกข้ึนรายงานตัวต่อเพื่อ
นักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาจึงได้เข้าไปทําความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ว่ามีเหตุเข้าใจผิดในการคัดเลือก
ประธานประเพณีชาย 
     ๑.๒ รายงานผลการประชุมองค์กรนักศึกษาสมัยสามัญคร้ังที่ ๑ (แถลงนโยบาย)  
เมื่อวันที่ ๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๕ สภานักศึกษาได้จัดประชุมองค์กรนักศึกษาสมัยสามัญคร้ังที่ ๑ (แถลงนโยบาย) 
สําหรับรายละเอียดต่างๆให้คณะกรรมการทุกท่านศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แจ้งให้งานกิจกรรมนักศึกษาทราบเพื่อนําเข้าที่ประชุมคร้ังต่อไป 

//๑.๓ ปีการ... 
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   ๑.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย
พายัพในการแข่งขันกีฬา ๑๐ สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่และในปีน้ีจะมีการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอลชายหาด
เพิ่มเติมมาซึ่งจะมีการแข่งขันในช่วงปลายปี ๒๕๕๕ 
   ๑.๔ การแข่งขันฟุตบอล แม่โจ้คัพ จะเป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จย่า การแข่งขันแม่โจ้คัพจะกําหนดจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ 
   ๑.๕ การทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ที่จะมีการจัดทําข้ึนโดยงานกิจกรรมนักศึกษา
หากดําเนินการเสร็จสิ้นเห็นควรแจ้งให้กับทุกคณะ/วิทยาลัย/สํานักทราบ 
    ๑.๖ ในช่วงน้ีทุกคณะจะมีการจัดกิจกรรมงานเล้ียงบายเนียร์ให้กับรุ่นพี่บัณฑิตที่จะ
เข้ามารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐น. และขอให้ทางรอง
คณบดีที่ดูแลด้านกิจกรรมนักศึกษาให้ระบุหมายเหตุไปยังเอกสารของนักศึกษาเพิ่มเติมไปว่า “ให้ปลอด
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด”  
   ๑.๗ การสวมหมวกนิรภัยเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาจะให้ความ
ร่วมมือหากมีเจ้าหน้าที่ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่นักศึกษาก็จะไม่มีการสวมหมวกนิรภัย 
     - อาจารย์ ดร.บัญชา ทองมี เสนอควรให้มหาวิทยาลัยมีการลงทะเบียนเพื่อ
รับบัตรผ่านประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยสามารถไม่ให้
บุคคลนั้นเข้า-ออกมหาวิทยาลัยได้ทันทีเนื่องจากบุคคลท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัยได้ 
     - อาจารย์โชดก  จรุงคนธ์ เสนอเรื่องห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่สวมหมก
นิรภัยเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรเปลี่ยนคําพูดให้เหมาะสมกว่านี้ 
    - ประธานแจ้ง ขอให้เรื่องน้ีมอบหมายให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษาเป็น
คนประสานร่างระเบียบการสวมหมวกนิรภัยสําหรับบุคคลภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยและในครั้งต่อไปให้
เชิญหัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไปด้วย 
      ๑.๗  ฝ่ายเลขานุการแจ้ง  
    - ขอความร่วมมือไปยังทุกคณะให้สอดส่องดูแลเร่ืองการบูมให้พี่บัณฑิต 
ให้อยุ่ในขอบเขตที่เหมาะสม และขอให้งดใช้สาขาวิชาในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที ่๑/๒๕๕๕ 
   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

 
 

//ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  รายงานความก้าวหน้าการจัดระบบทรานสคลิปกิจกรรมนักศึกษา 
     จากการที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ โดย
อาจารย์ ดร.ชัยยศ   สัมฤทธิ์สกุล และอาจารย์สมฌา  พันธ์แพง  ได้หารือร่วมกันพัฒนาระบบทรานสคลิปที่
อาจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล และคณะได้พัฒนาข้ึน  ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการทดลองใช้ภายในคณะ
บริหารธุรกิจ ซ่ึง.ระบบฯ สามารถที่บอก 

๑. สถานะของการดําเนินกิจกรรมขององค์การนักศึกษาว่าอนุมัติ ไม่อนุมัติ อยู่
ระหว่างการดําเนินการ หรือรายงานผลกาดําเนินงานเรียนร้อย    

๒. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร โดยใช้บัตรนักศึกษา  
๓. ส่งผ่านข้อมูลไปยังปฏิทินกิจกรรม 
๔. แจ้งเตือนการจัดกิจกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรม  
๕. สามารถแจ้งได้ว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นกิจกรรมประเภทใด 
๖. สามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

และหากระบบสมบูรณ์จะนําฐานข้อมูลไปฝากไว้ที่ฐานระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัย และคาดว่าจะนํา
ออกมาใช้กับนักศึกษาได้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕   อนึ่ง งานกิจกรรมนักศึกษา ได้ร่างคําส่ังแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําระบบทรานสคริปกิจกรรม เพื่อเสนอลงนาม   หากคําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ลงนามเรียบร้อย จะได้เรียบเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือกันต่อไป   

   - ประธานแจ้ง มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ 
สุวรรณรักษ์) ดําเนินการออกระเบียบข้อบังคับว่าข้อกําหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
๓.๒ ส่งคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษาประจําปี ๒๕๕๕ 
 อยู่ระหว่างดําเนินการเสนออธิการบดีลงนาม หากลงนามแล้ว เลขานุการจะ

ดําเนินการจัดส่งคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๓ การขอปรับเปล่ียนระยะเวลาการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 
 งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา กําลังดําเนินการส่งให้คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  และอาจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี เสนอหากสามารถปรับเปล่ียนระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งขององค์กรนักศึกษาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการเปิด – ปิด ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามมติของ ทปอ.  ได้จะมีการดี 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

//๓.๔การ... 



~ ๕ ~ 
 
  ๓.๔ การจัดส่งคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาการที่สังกัดสโมสรนักศึกษา 
    ขอความร่วมมือไปยังทุกคณะที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการชมรมวิชามาให้งาน
กิจกรรมนักศึกษา ขอให้รีบดําเนินการจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
ประสานงานเพื่อที่งานกิจกรรมนักศึกษาจะดําเนินการลงฐานข้อมูลที่เว็บไซต์งานกิจกรรมนักศึกษาต่อไป
ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
   ๓.๕ รายงานผลการเสนอ ร่างระเบียบองค์กรนักศึกษา 
    ได้ทําการรวบรวมเป็น ร่างระเบียบองค์กรนักศึกษา โดยเสนอให้คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดและความเหมาะสม ก่อนนําส่งให้งานนิติกรตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๕  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา 
  ๔.๑  การจัดโครงการ “จูงมือน้องน้อยบนด้อยสูง” 
     ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ใน
การจัดโครงการจูงมือน้อยบนดอยสูง   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะรับผิดชอบ ๑๓  จังหวัดคือ ตาก ๖ จุด, 
เชียงใหม่ ๔ จุด , ลําพูน ๑ จุด , แม่ฮ่องสอน ๓ จุด , จันทบุรี ๒ จุด , ฉะเชิงเทรา ๑ จุด , สระแก้ว ๒ จุด, 
เพชรบุรี ๑ จุด , ประจวบคีรีขันธ์ ๒ จุด , ชุมพร ๑ จุด , สุราษร์ธานี ๒ จุด , สงขลา ๒ จุด , และสตูล 
๑ จุด  และจังส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับนักศึกษาอาชีวะ จุดละ ๑๐ คน  ร่วมทั้งส้ินประมาณ 
๒๘๐ คน เข้าไปดําเนินงานเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านบัญชีสหกรณ์และการเตรียมความพร้อมเป็นจิตอาสา   
ร่วมกับครูตํารวจตะแวนชายแดน  โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้ออกงบประมาณ  โดยมีร่าง
กําหนดการ 

๑. วันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ อบรมนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  
๒. วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการออกเดินทางไปยงั

พ้ืนทีที่่รบัผิดชอบ 
๓. วันที่ ๑๖ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นักศึกษาปฏิบตัิงานในพื้นที ่
๔. วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดการปฏิบตัิงาน 

      ในเบื้องต้น งานกิจกรรมนักศึกษา ได้ของความร่วมมือจากคณะจัดส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมคณะละ ๑๐ คน  ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากไม่มีรายละเอียดกิจกรรม 
จึงไม่สามารถจัดหานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้   ที่ประชุมมอบหมายให้งานกิจกรรมนักศึกษาส่ง
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมแจ้งไปที่คณะอีกครั้งและขอความร่วมมือทุกคณะจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวให้กับงานกิจกรรมนักศึกษา ภายในวันที่ศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อจะได้ดําเนินการ
จัดส่งรายชื่อไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อไป  

 
 
 

//มติที่ประชุม... 



~ ๖ ~ 
 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายให้งานกิจกรรมนักศึกษาส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ

คณะกรรมการทุกท่านและให้ทุกคณะส่งรายชื่อภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
 ๔.๒  การจัดส่งโครงการองค์กรนักศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๕ เพื่อขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     ตามมติที่ประชุมสภานักศึกษาที่ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ให้
ทุกองค์กรนักศึกษาส่งแผนปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๕ ที่มีการแก้ไขหลังจากการประชุมองค์กรนักศึกษา
สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  กลับมาให้สภานักศึกษา ภายในวันที่๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี  
     ขณะนี้ มีเพียงคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  เพียงคณะเดียวที่ได้จัดส่ง
แผนปฎิบัติงานให้กับสภานักศึกษา     และบัดน้ี ได้เลยกําหนดการส่งแผนปฏิบัติงานแล้ว จึงขอให้รอง
คณบดีทุกคณะช่วยติดตาม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงายขององค์กรนักศึกษาที่สังกัดคณะทุกด้วย เพื่อกอง
กิจการนักศึกษา จะได้นําเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติงานขององค์กรนักศึกษา  และรวบรวม
ส่งไปยังคณะกรรมการบูรณาการด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ต่อไป  
     หลังจากที่นักศึกษาจัดส่งแผนปฏิบัติงาน แล้วขอให้นักศึกษาดําเนินการเขียน
โครงการทุกโครงการฯ เพื่อประกอบแผนปฏิบัติงาน ด้วย โดยจะต้องจัดส่งโครงการทุกโครงการให้กับสภา
นักศึกษาภายในวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจะได้ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ครั้งเดียว เมื่อถึง
ระยะเวลาดําเนินงานนักศึกษาจะดําเนินการเพียงขออนุมัติปฏิบัติได้เลย  
   มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้คณะช่วยเร่งรัดและตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น 
    ๔.๓  ร่างระเบียบ เร่ือง “ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา” 
            ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ เร่ือง ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา เมื่อปี ๒๕๕๓  
ซึ่งงานกิจกรรมนักศึกษา และองค์กรนักศึกษา จะใช้ระเบียบดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
ของทุกองค์กร  แต่เนื่องข้อจํากัดบางข้อและไม่ครอบคลุมการทํากิจกรรมนักศึกษา  ทําให้การเบิกจ่าย
งบประมาณของนักศึกษาไม่สามารถเบิกจ่ายได้แต่ต้องดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว้   
     ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับคุณสุภาภรณ์  แก้วถาวร  เจ้าหน้าที่การเงิน 
คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมกันร่างระเบียบ เร่ือง ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา ข้ึนมา โดยขอคําปรึกษาและ
คําแนะนําจากคุณชุลีพันธ์   วงศ์คําตัน รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานเงินรายได้  กองคลัง  เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา    
   มติที่ประชุม  รับทราบและให้คณะกรรมการทุกท่านไปศึกษา “ร่างระเบียบ เร่ือง “ค่าใช้จ่าย
กิจกรรมนักศึกษา”  หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอให้แจ้งไปยังงานกิจกรรมนักศึกษา ภายในวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๕ เพื่อจะได้ดําเนินการปรับแก้ไขให้เหมาะสม และจะได้นําเสนอต่อนิติกร มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 



~ ๗ ~ 
 

 
   (นางสุวรรณา จ่ากุญชร) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 

//๔.๔.ร่าง... 
  ๔.๔ ร่างระเบียบ เร่ือง “สวัสดิการผู้นํานักศึกษา” 
     ตามที่มติประชุมได้มอบหมายให้งานกิจกรรมนักศึกษา ดําเนินการจัดทําร่างระเบียบ 
เร่ือง สวัสดิการผู้นํานักศึกษา  เพื่อจะได้นําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณานั้น  งานกิจกรรมฯ ได้ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาแล้ว พบว่าไม่มีการเสนอเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณอักษร แต่เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ  ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา จึงได้รวบรวมข้อปฏิบัติมาเสนอในที่ประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้
เสนอเพิ่มเติมให้มีการให้สวัสดิการในรูปแบบของทุนการศึกษา  
     มติที่ประชมุ  รับทราบ และมอบหมายให้งานกิจกรรมนักศึกษา ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขที่ชัดเจน  โดยแยกออกเป็นกรณีให้เฉพาะผู้นําองค์กร  และกรณีคณะกรรมการ
องค์กร มาเสนอที่ประชุมในคราต่อไป  
 
   ๔.๕ การเตรียมความพร้อมด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ เดินทางไปราชการจึงไม่สามารถให้
ข้อมูลได้ 

มติที่ประชมุ  ข้อย้ายเข้าไปในการประชมุครั้งต่อไปในวนัที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  อ่ืนๆ 
    -ไม่มี- 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 

(นายณัฐวฒิุ มีสกุล) 
   ผู้บนัทึกการประชุม                        

 
 

 
 
 
 

 
    

              (นายชัชวาล ภาษยะวรรณ) 
             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


